

Số: /KH-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

## **KẾ HOẠCH**

### **Phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Triệu Sơn năm 2021**

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013; Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Lâm nghiệp; Nghị định của Chính phủ số 79/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Chỉ thị số 13 - CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 8/8/2017 của chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Kế hoạch hành động số 47/KH-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 13-CT/TW;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng;

Căn cứ Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Phương án Phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 114/SNN&PTNT-CCKL ngày 12/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc ban hành Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2021 - 2025.

Để thực hiện tốt phương châm của công tác PCCCR: “Phòng là chính, chữa cháy phải khẩn trương, tích cực, kịp thời và đạt hiệu quả cao”, UBND huyện Triệu Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021 với nội dung chính như sau:

## **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH:**

### **1. Đối với cấp huyện:**

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2021 - 2025 (viết tắt là BCD); tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kế hoạch hành động số 47/KH-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh và số 609/KH-UBND ngày 05/4/2017 của UBND huyện Triệu Sơn về triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW; ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ BVR, PCCCR trên địa bàn; kiểm tra làm rõ trách nhiệm của địa phương, chủ rừng để xảy ra cháy rừng.

- BCD thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2021 - 2025:

+ Bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động của BCD;

+ Phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên trong BCD. Các thành viên được phân công phải thường xuyên bố trí thời gian tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn mình phụ trách. Khi kiểm tra phải có biên bản kiểm tra cụ thể ghi rõ nội dung, kết quả kiểm tra, tồn tại, thiếu sót cần phải khắc phục, biện pháp chỉ đạo tiếp theo, gửi về cơ quan thường trực tổng hợp tình hình báo cáo Trưởng ban có biện pháp chỉ đạo, giải quyết.

+ Phân công trực chỉ huy cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo. Yêu cầu tất cả các thành viên trong Ban chỉ đạo huyện phải nghiêm chỉnh chấp hành lịch phân công trực của Trưởng ban chỉ đạo. Ghi chép đầy đủ thông tin vào sổ trực cháy; chỉ đạo giải quyết, xử lý các tình huống cấp thiết khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện và kịp thời báo cáo Trưởng ban có biện pháp chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng. Bàn giao cụ thể tình hình cho người trực tiếp theo.

+ Thông báo kịp thời cấp cháy rừng khi có dự báo cấp cháy cấp III, cấp IV, cấp V đến tất cả các xã, thị trấn trong huyện.

### **2. Đối với cấp xã:**

- UBND các xã, thị trấn: Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp PCCCR trên địa bàn, nhất là các vùng trọng điểm cháy. Thành lập BCD cấp xã giai đoạn 2021 - 2025 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCD; ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ BVR, PCCCR phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương; các xã có

hiều diện tích rừng rà soát, bổ sung phương án CCR theo phương châm 4 tại chỗ; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác PCCCR ở cơ sở.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021 trên địa bàn xã sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao.

- Kiện toàn các lực lượng Dân quân tự vệ, Đội Thanh niên xung kích BVR&PCCCR, các tổ, đội quần chúng BVR- PCCCR của các thôn có rừng.

- Phân công lịch trực chỉ huy PCCCR hàng tháng, người trực phải ghi chép đầy đủ thông tin vào sổ trực cháy, chỉ đạo giải quyết, xử lý các tình huống cấp thiết khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã, có biện pháp chỉ đạo, huy động ngay lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng theo Phương án tác chiến chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ đã phê duyệt, báo cáo kịp thời BCĐ huyện có biện pháp chỉ đạo. Bàn giao cụ thể tình hình cho người trực tiếp theo.

- Trong thời gian nắng nóng, khô hanh (cấp dự báo cháy rừng từ cấp IV đến cấp V): phải tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra rừng, trong đó chú trọng các khu rừng trồng tập trung, khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, ngăn chặn không cho người mang lửa, chất nổ, chất dễ cháy vào rừng. Hướng dẫn, kiểm tra việc xử lý thực bì để trồng rừng, sản xuất nông-lâm nghiệp đảm bảo kỹ thuật, kiểm soát được nguồn lửa, không để cháy lan vào rừng.

- Báo cáo định kỳ việc thực hiện công tác PCCCR cho BCĐ huyện vào ngày 25-26 hàng tháng và báo cáo đột xuất khi cần thiết.

## **II. KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP**

### **1. Kế hoạch và thời gian.**

**Quý I:** Tập trung chỉ đạo UBND các xã có rừng thành lập BCĐ thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng kế hoạch PCCCR năm 2021. Đồng thời kiện toàn các Trung đội dân quân tự vệ, đội thanh niên xung kích BVR&PCCCR, các tổ đội quần chúng BVR-PCCCR ở thôn.

Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức của người dân đối với công tác PCCCR, tập trung chỉ đạo tuyên truyền các địa bàn trọng điểm.

**Quý II, III:** Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo địa bàn, đôn đốc chính quyền cấp xã làm tốt công tác PCCCR trong mùa nắng nóng. Chỉ đạo chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm túc quy định của Pháp luật về công tác PCCCR, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Tổ chức xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng như chòi canh lửa tạm thời, biển báo cấm lửa, bể chứa nước phục vụ cho công tác PCCCR. Khi xảy ra cháy rừng chính quyền địa phương phải tổ chức lực lượng tại chỗ chữa cháy kịp thời và báo cáo ngay về BCĐ huyện biết để có biện pháp chỉ đạo. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác trực cháy theo quy định. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ công tác PCCCR cho lực lượng công an, dân quân tự vệ, các tổ đội quần chúng BVR&PCCCR thôn.

**Quý IV:** Kiểm tra, đôn đốc chính quyền cấp xã chủ động trong công tác PCCCR. Duy trì chế độ báo cáo của chính quyền cơ sở. Các thành viên trong BCD và chủ rừng phát huy trách nhiệm cá nhân trong công tác PCCCR. Tổ chức diễn tập chữa cháy rừng (nếu có).

## **2. Biện pháp.**

### **2.1. Đối với công tác phòng cháy rừng.**

- *Dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng theo cấp dự báo:*

Công việc cảnh báo cháy rừng phải thực hiện hàng ngày và kết quả dự báo sẽ thông báo bằng văn bản và phát trên đài phát thanh huyện để BCD các xã chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- *Công tác tuyên truyền:*

Hạt Kiểm lâm phối hợp với Ban dân vận Huyện Ủy, Ban tuyên giáo, Đoàn thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Phòng Nông nghiệp huyện, Phòng Tư pháp, UBND các xã có rừng và Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật BV&PTR; công văn chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và kế hoạch thực hiện của UBND huyện. Tăng cường tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức PCCCR nhất là nơi có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.

*Hình thức:* Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như vận động nhân dân sống trong và ven rừng ký cam kết thực hiện các biện pháp PCCCR, tổ chức họp thôn, huấn luyện nghiệp vụ, tổ chức diễn tập chữa cháy rừng và tuyên truyền lưu động vào thời điểm nắng nóng khô hanh kéo dài.

*Nội dung tuyên truyền:* Cảnh báo nguy cơ cháy rừng, tuyên truyền các văn bản quy định của Nhà nước về công tác PCCCR, các công văn, chỉ thị của tỉnh và huyện.

### **2.2. Đối với công tác chữa cháy rừng:**

- *Tổ chức chữa cháy khi xảy ra cháy rừng.*

Khi xảy ra cháy rừng tại địa bàn thôn nào thì trưởng thôn và cấp ủy chi bộ thôn huy động lực lượng, phương tiện của thôn tiến hành chữa cháy và báo cho BCD Kế hoạch BV&PTR xã để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Khi đám cháy vượt quá tầm kiểm soát của thôn thì BCD xã phải huy động lực lượng, phương tiện trong xã để ứng cứu. Nếu lực lượng chữa cháy ở xã không đủ sức cứu chữa thì báo cáo lên BCD huyện để có biện pháp hỗ trợ, huy động lực lượng ở các xã lân cận và phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự huyện tham gia chữa cháy theo Phương án tác chiến chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ huyện Triệu Sơn đã phê duyệt.

*Biện pháp:* Khi xảy ra cháy rừng lực lượng Kiểm lâm đảm nhận nhiệm vụ tham mưu cho BCD huyện chỉ đạo về phương pháp chữa cháy rừng. BCH Quân sự huyện có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương các xã, Thị trấn huy động lực lượng dân quân tự vệ các địa phương tiến hành chữa cháy. Công

an huyện phải huy động lực lượng, phương tiện hiện có để tổ chức cứu chữa kịp thời.

- Sau khi xảy ra cháy rừng:

Các ngành Công an và Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra xác minh đối tượng gây ra cháy rừng, lập hồ sơ báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định của Pháp luật và báo cáo thiệt hại do cháy rừng gây ra về BCD huyện.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các thành viên BCD huyện: Theo chức năng nhiệm vụ của ngành mình, tham mưu cho BCD huyện thực hiện có hiệu quả công tác BVR, PCCCR trên địa bàn huyện; thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình địa bàn được giao phụ trách, báo cáo Trưởng BCD các tình huống, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra để kịp thời xử lý.

- UBND các xã, thị trấn: Các xã có rừng khẩn trương thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2021 – 2025 xong trước ngày 30/03/2021, phân công nhiệm vụ các thành viên; xây dựng kế hoạch PCCCR trên địa bàn xã để triển khai tổ chức thực hiện.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Hạt Kiểm lâm Nông Cống: Chỉ đạo KLV địa bàn thường xuyên bám sát địa bàn, tham mưu cho Chủ tịch UBND xã, BCD xã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác BVR, PCCCR. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện các biện pháp PCCCR; kiểm tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về BVR, PCCCR.

- Các ngành, các tổ chức đoàn thể: Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm và chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và tăng cường thực hiện tốt các biện pháp BVR, PCCCR trên địa bàn toàn huyện./.

#### **Nơi nhận:**

- BCD tỉnh (báo cáo);
- TTr HU, HĐND huyện (báo cáo);
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Phú Quốc**